

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1 เรื่องประธานแจ้ง			
- ไม่มี -			
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
1.1.1 กรรมการลาประชุม 1) ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภา มทร.กรุงเทพ โดย มอบหมายให้ ดร.ชวลิต นิมละออ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน 2) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ 3) ดร.สุเมธ แยมุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี โดย มอบหมายให้ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน 4) ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร. อีสาน โดยมอบหมายให้ ศ.ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน 5) รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา โดยมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ วรรณชัย ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมแทน	เลขานุการ ทปนอ.มทร.	รับทราบ	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
<p>6) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี โดยมอบหมายให้ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมแทน</p> <p>7) ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดี มทร.ตะวันออก</p>			
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม			
<p>2.1 รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ อังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 40 หน้า</p>	<p>เลขานุการ ทปนอ.มทร.</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งเอกสารรายงานการประชุม จำนวน 40 หน้า โดยไม่มีกรแก้ไข</p>	<p>เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559</p>	<p>เลขานุการ ทปนอ.มทร.</p>	<p>รับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายก สภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 5 หน้า</p>	<p>เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ</p>
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
<p>3.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Mega Projects เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 2</p>	<p>มทร.9 แห่ง</p>	<p>รับทราบการรายงานความคืบหน้าโครงการ Mega Projects เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 2 โดย เสนอให้ มทร. ทั้ง 9 แห่ง พิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ระบบขนส่งทางราง ให้อธิการบดี มทร.อีสาน และ ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิ้มปีทีปการ อาจารย์คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกันพิจารณา ดำเนินการโครงการระบบขนส่งทางราง โดยให้มี</p>	<p>เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ</p>

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
		<p>1. ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการบริการจัดการ นอกจากการสร้าง และการซ่อมบำรุงระบบราง รวมถึงการกระตุ้นการเสริมสร้าง SMEs ที่ผ่านโครงการ iTap ให้มี platform</p> <p>2. ยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาบริษัทเอกชนรายใหญ่ ที่เป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเกษตรอาหาร เพื่อทำความร่วมมือสำหรับรองรับการฝึกงานของนักศึกษา - หลักสูตรการเรียนการสอนด้านเกษตร - การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร Organic สำหรับจำหน่ายให้กลุ่มผู้มีปัจจัยในการซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ชอบดูแลในเรื่องของสุขภาพ - การสร้างนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของเกษตรอาหาร โดยนำตัวอย่างโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินการ - การสร้างคนรุ่นใหม่ให้มองกว้าง ๆ คือ มองแบบ Marco และทำเป็น Micro โดยคิดว่าเทคโนโลยีคือคำตอบ - Clusters เกษตรอุตสาหกรรม ควรเพิ่มในเรื่องของ อาหาร Food Feed อาหารสัตว์ และ Environment รวมทั้งพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องตามติดเรื่อง per unit of production ที่เป็นพืช และสัตว์ และ organic agriculture - การติดต่อประสานงานร่วมกับเครือข่ายในระดับนานาชาติ เช่น IFORM เพื่อขับเคลื่อนด้านการเกษตร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้เข้ามาช่วยดูแล Clusters เกษตรและอุตสาหกรรมของกลุ่ม มทร. ให้ไปด้วยกันได้ เช่น value added/product ให้มีความหลากหลาย และทำ Model สำหรับช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ ประเทศกัมพูชา เป็นการขยายเทคโนโลยีไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน - การเพิ่มขีดความสามารถ (M-Powerment) และการเติมเต็มเรื่อง Human Source ให้กับอาจารย์ทุก มทร. รวมทั้งเพิ่ม Infrastructure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้มี product ต่าง ๆ มีคุณภาพสูงและไปได้ไกล 	

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
		<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานร่วมกับชุมชน - การดำเนินการเรื่อง Farm based agriculture/ post farming agriculture โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะต้องร่วมมือเกิดในลักษณะ A&M University - การดำเนินการตาม manual การปฏิบัติของ Smart farm ในรูปแบบ Steering Committee ของ FAO - การให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาบทบาท ในการพัฒนาและตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอาหารให้มีคุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม <p>การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ ชาวนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร โดยให้คณะบริหารธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ</p> <p>3. การพัฒนาครูอาชีพศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ติดตามเรื่องครูครุทายาทเฟสใหม่ที่มีการอนุมัติไปจำนวน 15,000 อัตรา มีครูอาชีพศึกษาจำนวนเท่าใด โดยจะมีการ replace 1 ใน 3 ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการภายใน 15 ปี ข้างหน้า - ศึกษาข้อมูลความต้องการจำนวนครูอาชีพศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ร่วมกับหน่วยงานอาชีพศึกษา - การอบรมครูอาชีพศึกษาในรูปแบบ on the job training <p>4. ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยานให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันส่วนใหญ่จะรู้จักเฉพาะมหาวิทยาลัยรังสิต - ให้อธิการบดี มทร.กรุงเทพ และอธิการบดี มทร.อีสาน พิจารณาเรื่องการสร้างคนระยะสั้น และระยะยาว จำนวนครูที่ส่งไปเรียน และส่งไปฝึกงานจำนวนกี่ราย ทั้งนี้เมื่อมหาวิทยาลัยได้สร้างบุคลากรกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วจะต้อง Migrate ให้อยู่ในระบบใหม่ เพื่อรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ไว้ - บทเรียนที่จะต้องดำเนินการคือ การบริหารจัดการตั้งแต่องค์กร การจัดการภายใน จัดการอาจารย์ จัดการนักศึกษา รวมทั้งจะดำเนินการอย่างไรให้นักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ให้อธิการบดี มทร.อีสาน พิจารณาเรื่อง premium program ในส่วนของ Rail system 	

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
		<p>- ให้ทุก มทร. ถอดบทเรียนแบบ มทร.กรุงเทพ รวมทั้งคณบดีจะต้องเข้าใจ concept ของเรื่อง quality control / whole system / holistic ของโลกแห่งความจริง โดยการจัดอบรมระยะสั้น สำหรับคณบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของ มทร. 9 แห่ง เพื่อให้มีแนวคิดจาก marco ไปสู่ micro โดยให้อธิการบดี มทร.กรุงเทพ ทหารีร่วมกับ 9 อธิการบดี ในการถอดบทเรียนเป็น Model หรือเป็น Strategy โดยศึกษาจากผู้ที่มีความสำเร็จแล้ว ให้เกิดแนวคิดกับผู้บริหารรุ่นใหม่</p> <p>- การถอดบทเรียนให้อยู่ในบริบทของ มทร. ทั้ง 9 แห่ง ที่ไม่ใช่เฉพาะช่าง แต่จะต้องมี multidisciplinary holistic สหสาขาวิชาชีพแบบองค์รวม ซึ่งจะต้องเขียนให้ครบ แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนใดต่อ</p> <p>5. การจัดตั้งบริษัทกิจการเพื่อสังคม มทร. (Social Enterprise)</p> <p>- ควรมีการจัดการแข่งขันโครงการ one young world ในภูมิภาคอาเซียน หรือในประเทศไทย</p> <p>6. ระบบขนส่งทางทะเล</p> <p>- ให้ไปศึกษา concept ของโครงการ Marine Tourism Hub จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม. มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมทั้งศึกษาเรื่อง Hospitality Industry ที่อยู่ในเรือ</p> <p>- ควรจัดทำเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมทั้งต้องเป็นหลักสูตร premium และหลักสูตรต่าง ๆ ต้องมองมากกว่าเรื่องช่าง</p> <p>- มทร.ศรีวิชัย ควรติดต่อประสานกับกรมเจ้าท่า หรือกองทัพเรือ ในการขอเรือที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อมาทำการศึกษา</p> <p>7. โครงการพัฒนาบุคลากรนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ ระดับอาเซียน</p> <p>ทั้งนี้ขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละเรื่องสรุปว่ามีพัฒนาการอย่างไรโดยทำเป็นลักษณะ control chart สรุปผลการปฏิบัติและรายงานความคืบหน้า และมี discussion อะไรจากที่ประชุม ทปนอ.มทร.</p>	

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559	มทร.กรุงเทพ	มอบอธิการบดี ทั้ง 9 มทร. และคณะดำเนินงาน 9 มทร. นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาหารือร่วมกัน ในการสร้าง Entrepreneur ที่มีใช้สิ่งที่รัฐบาลต้องการเป็นหลัก และเรื่อง Enterprise ที่ต้องมั่นใจด้วยว่าสร้างคนแล้ว จะต้องมียุทธศาสตร์ที่สูงขึ้น ตอบโจทย์ Middle Income Trap ให้ได้ ทั้งนี้จะต้องพิจารณา Ecology ที่มากกว่าความรู้ และมากกว่าการฝึกอบรม รวมทั้งธุรกิจที่เป็น New S-Curve ของโครงการ Start-up เกี่ยวกับเรื่องเกษตร และอาหาร	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	มทร.รัตนโกสินทร์	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง นำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กลับไปหารือในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง เนื่องจากการแก้ไขข้อกำหนดเป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2 พิจารณาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	มทร. 9 แห่ง	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง นำเรื่องผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลับไปหารือในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง และให้นำข้อสรุปผลการหารือมาเสนอในที่ประชุม ทปอ.มทร. พิจารณาอีกครั้ง	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
5.1 รับทราบประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559	มทร.ธัญบุรี	รับทราบประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
5.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร	มทร.ธัญบุรี	รับทราบเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการดังกล่าวจากเดิมเป็น วันจันทร์ ที่ 20 วันอังคาร ที่ 21 วันพุธ ที่ 22 วันพฤหัสบดี ที่ 23 และวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 รวม 5 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2558	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)			
6.1 กำหนดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4/2559	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบให้มีการจัดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)	เลขานุการ ทปอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.20 น			